

## บาท/ดอลลาร์เข้าที่อ่อนค่า, คาดแกว่งกรอบกว้าง-ติดตามเงินทุนในตลาดหุ้น

\*บาท/ดอลลาร์เข้าที่อ่อนค่า โดยดีลเลอร์คาดว่าเงินบาทวันนี้จะยัง

แกว่งตัวในกรอบกว้าง และต้องติดตามภาวะตลาดหุ้น ซึ่งจะสะท้อนถึงทิศทางกระแสเงินลงทุนในช่วงนี้

\*ดอลลาร์พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 2 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย หลังจากแข็งค่ามากที่สุดในรอบ 29 เดือนในสัปดาห์ที่แล้ว โดยดอลลาร์ได้แรงหนุนมากขึ้น จากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) วางแนวทางสำหรับการปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

\*ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 22 เดือน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ดอลลาร์มีความน่าสนใจมากขึ้น เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น

\*ไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจของเอเชียในวันนี้ ซึ่งทำให้นักลงทุนจะหันไปจับตาดัชนีนิกเกอิ และความเคลื่อนไหวของตลาดเงินของจีน

\*ยูโรร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ เมื่อเทียบดอลลาร์ ในการซื้อขายที่ตลาดนิวยอร์กปลายสัปดาห์ก่อน โดยยูโรได้รับผลกระทบจากความปั่นป่วนอีกครั้งของการเมืองกรีซ

\*พรรคเดโมแครตดิค เลฟ ของกรีซ ถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อวันศุกร์ ซึ่งส่งผลให้กรีซเผชิญความปั่นป่วนครั้งใหม่ และข่าวดังกล่าว ทำให้ต้นทุนการกู้ยืมของกรีซ พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย.

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.180 บาท

\*09.10 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.10/12 จาก 31.02/08 เมื่อวันศุกร์ ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.10/14 จาก 31.01/03 เมื่อวันศุกร์

\* Yen/ดอลลาร์ อยู่ที่ 98.27/28 จาก 97.70 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3103/04 จาก 1.3130 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

"วันนี้ตลาดอาจจะเียบลงบ้าง หลังจากที่ผันผวนในช่วงสองสัปดาห์ก่อน แต่กรอบการแกว่งตัวยังน่าจะกว้างอยู่ ปัจจัยเรื่องเฟดก็รับรู้กันไปแล้ววันนี้คงต้องรอดูว่าตลาดหุ้นบ้านเราเปิดมา จะเป็นยังไงต่อไป" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทในช่วงเปิดตลาดเช้านี้ อ่อนค่าไปที่ 31.18 ก่อนแกว่งลงมาอยู่ที่บริเวณ 31.11 โดยแนวโน้มในวันนี้ คาดว่า เงินบาทจะยังแกว่งตัวในกรอบที่กว้างต่อไป เนื่องจากปัจจัยที่แวดล้อมตลาดยังไม่นิ่งมากนัก โดยมองแนวรับวันนี้ไว้ที่ 31.20/22 และแนวต้านที่ 31.00/05

ส่วนปัจจัยที่นักลงทุนต้องติดตามระหว่างวัน อยู่ที่การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทย และตลาดหุ้นภูมิภาค ที่จะสะท้อนทิศทางของกระแสเงินทุนอย่างไร

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้